

อยากทราบว่าทำกรรมอะไรไว้ พ่อแม่จึงไม่รักคะ? จะแก้ยังไงคะ?

คัดจากคำถาม-คำตอบประจำเดือนพฤษภาคม 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 6: เป็นแฟนนักร้องของท่าน อยากขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ดร.ปฐมพงษ์ว่ากรรมอะไรที่ทำให้เกิดมาพ่อแม่ไม่รัก? และแม่จะพยายามและท่านคงไม่ได้มีอะไร แต่ดูเหมือนว่าจะต้องมีความไม่เข้าใจกันอยู่เสมอ เศร้ามากคะ (เมษา/ไม่ระบุจังหวัด)

คำตอบ: คำถามคุณผมต้องใช้ความรู้ทางโหราศาสตร์และพุทธศาสน์ประกอบกัน ผมตรวจดวงคุณแล้วนะครับ ที่คุณส่งมาให้ผม สรุปสั้นๆ มีดังนี้ครับ: ราชกุมศุภครีที่เมษ มฤตยูและจันทร์เสี้ยวที่ตุลย์, อาทิตย์ พุธเสปติและพุธตกภพวินาศที่ราศีมีน , อังคารอยู่ที่มังกร เติงเกตูที่กรกฎ , เสาร์อยู่ที่เมถุน, ราหูอยู่ที่พิจิก ผมบอกรายละเอียดตำแหน่งดวงดาวต่างๆ ให้ทราบก็เพื่อให้เกจิอาจารย์ที่เป็นโหราศาสตร์ซึ่งมีหลายคนที่จะมาอ่านเวปไซด์นี้ เอาไปคำนวณดูว่าที่ผมทำนายนั้นเป็นไปตามหลักโหราศาสตร์จริงหรือไม่ คุณก็จะได้พิมพ์ออกไปเทียบเคียงกับโหรอื่นๆ ได้ด้วย

หลังจากวิเคราะห์แล้ว ผมบอกได้ว่า 1.ชาติก่อนคุณคงเคยมีเวรกับแม่คุณมานะครับ คือเคยมีปัญหากันมาแต่ชาติก่อน 2.ปัญหาขณะนี้ น่าจะไม่ได้อยู่ที่แม่คุณ แต่อยู่ที่ตัวคุณ คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะและรักสนุกสนาน แต่ออกจะหัวรั้นไปหน่อย แม้จะเป็นคนอยู่ติดบ้าน ไม่เที่ยวเตร่แต่ก็หัวแข็ง ไม่ค่อยพยายามรักษาศีล 5 หน้าที่คำพูดคำจาของคุณก็เสียเพราะพูดถึงราหู ทำให้พูดจาเหลวไหล พูดแล้วเชื่อถือได้ยาก ทางที่ดีอย่าพยายามขัดใจแม่หรือเอาแต่ใจตัวเองจะดีกว่าครับ เหตุที่คุณทะเลาะกับแม่คุณประจำ เพราะดาวแม่คุณมากุมลัคน์ของตัวเองโดยมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์โยค คุณจึงถูกรกรรมเก่ากำหนดให้มีความสัมพันธ์กับแม่ไม่ค่อยราบรื่นไปตลอด มีทางเป็นไปได้ว่าชาติก่อนจะเป็นคู่กัดกันด้วย เพียงแต่เปลี่ยนบทบาทใหม่เท่านั้นเอง นอกจากนั้น ในพื้นดวงเดิม ดาวมฤตยูกุมจันทร์ตรีโกณกับเสาร์แปลว่าคุณเองก็เป็นประเภทวิตกกังวล คิดฟุ้งซ่านบ่อย แต่งเรื่องขึ้นเก่งเหมือนกัน ข้อสำคัญ ยังเที่ยวเตร่ด้วย เมื่อผนวกกับหัวรั้น คุณจึงไปกับคุณแม่ไม่ได้

ข้อเสียอีกอย่างก็คือคุณค่อนข้างไปทางวัตถุนิยม คุณจะไม่เคยตั้งใจรักษาศีลและฝึกสมาธิจริงจังด้วยซ้ำ คุณต้องไม่ลืมว่าชีวิตคนจะประสบสิ่งที่ดีๆ ได้ก็เพราะอานิสงส์ของความดีที่เคยทำหรือกำลังทำอยู่ ศีลและสมาธิคือตัวความดีนี่เอง เมื่อกรรมเก่าที่ไม่ดีลิขิตให้คุณมาเกิดและอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ กรรมใหม่ (หมายถึงการรักษาศีลและฝึกสมาธิ) ก็ไม่ค่อยได้ทำ ชีวิตก็เลยลุ่มๆ ดอนๆ กับผู้ปกครองตัวเอง

ผมพิจารณาคุณพื้นดวงของคุณแล้ว ต่อไป ถึงคุณจะทำงาน คุณมีทางเลือกแค่ 2 ทางเท่านั้น
1. แต่งแล้ว มีเกณฑ์หย่าสูงหรือหาความสุขได้ยากเพราะดาวศุกร์กุมลัคนาของคุณมีมฤตยูถึงศุกร์
ศุกร์อีกที ซ้ำมีเสาร์โยคนหน้าและเสาร์ก็ตรีโกณมฤตยูด้วย แปลว่าชาติก่อนคุณก็เป็นคนประเภทเจ้าชู้
หลายใจ ชาตินี้ก็จะเลยยากจะหาคนรักแท้ คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง 2. ถ้าได้แต่งก็คงจะได้แต่งกับ
คนที่มีฐานะต่ำกว่าตนเอง เพราะดาวคูเป็นประเภทรหรืออับแสง ซึ่งถ้าคุณพยายามปฏิบัติธรรม
ระหว่างมีครอบครัวร่วมกัน สม่่าเสมอจนตลอดชีพ ต่อไปก็จะดีได้

คนเรานั้น มีกรรมที่เคยทำเป็นตัวกรรมกำหนด ดวงคุณบ่งชี้ว่ามีกรรมเก่าสร้างมาให้เป็นอย่าง
นี้ ถ้าคุณทำตามนิสัยคุณเองที่กรรมเก่ากำหนดมาจะไม่ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้น ผมเคยเจอ
สาววัยกลางคนผู้หนึ่งมีดวงแบบคุณ เธอเคยผ่านผู้ชายมาหลายคนแต่ยังหาคนแต่งงานไม่ได้ ผม
แนะนำไปว่าให้ทำความดีให้ครบวงจรเพื่อกรรมปัจจุบัน(อุบัตถัมภกกรรม) จะได้มีอำนาจคนกรรมเก่า
ได้บ้าง วิธีทำก็คือ 1. ละชั่ว, ทำดีและทำจิตให้ผ่องใส พุทธอีกนัยก็คือพยายามรักษาศีล 5 ให้ได้,
พยายามฝึกสมาธิบ่อยๆ เพื่อให้ความฟุ้งซ่านหรือวิตกจริตลดลง และให้พยายามอ่านหนังสือธรรมะ
เพราะการอ่านหนังสือธรรมะเป็นเสมือนน้ำเย็นที่ราดลงบนอารมณ์ที่ร้อน จะทำให้จิตใจคุณนิ่งและ
สงบมากยิ่งขึ้น หนังสือธรรมะมีเสน่ห์พิเศษก็คือยิ่งอ่าน ใจจะสงบและเย็นลง นอกจากนี้ ก็ควรรหา
โอกาสสนทนาธรรมกับผู้รู้เพื่อพัฒนาปัญญาอยู่เป็นประจำ 2. ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยใจเคารพและ
ออกมาจากน้ำใสใจจริง อย่าหัวรั้น อย่าทู่มึงเถียง กรรมเก่าที่เคยเป็นชาติเวรกันจะได้ยุติ ชาติก่อนคง
จะเคยก่อเวรกันมา ถ้าคุณมือภัยทาน ไม่ตอบโต้ ไม่ตำหนิ ไม่ด้นทุรังอย่างขาดคารวะธรรม ก็จะไม่
เวรให้สืบต่อไปถึงภพหน้า แม่คุณก็จะไม่มองคุณเหมือนคู่ปรับไปด้วยและจะเอ็นดูคุณมากยิ่งขึ้น

ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้า (ที.ปา.11/199/202) สอนให้บุตรธิดาปรนนิบัติบุพการี 5 อย่าง
คือ 1. เลี้ยงท่านตอบโดยเคารพ 2. แบ่งเบาภาระการงานของท่าน 3. พยายามดำรงวงศ์สกุลให้มั่นคง
และอย่าให้เสื่อมเสีย 4. ทำตัวให้เหมาะแก่ตระกูลวงศ์ มิให้คนตำหนิในเชิง พฤติกรรม 5. ถ้าพ่อแม่
เสียชีวิตก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน หลักทั้ง 5 เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้เป็นบุตรธิดาจะต้องใส่ใจ เพราะมันคือการทำ
กรรมดีเพื่อให้ส่งผลดีแก่ตัวเองในอนาคต ลูกที่ดีต้องทำในสิ่งเหล่านี้ะครับ

คุณต้องตรวจสอบให้ดีกว่าที่แล่วมา คุณได้ทำไปก็มาน้อย? กรรมเก่าสร้างให้คุณเป็นอย่างทุก
วันนี้ ถ้าคุณไม่แก้อย่างที่ผมว่า ชีวิตคุณไม่มีทางดีขึ้นหรอกครับ เพราะคนจะดีก็ด้วยมีกรรมดีที่ทำอยู่
สม่่าเสมอเกือบหนุ่น สังเกตสิครับ คนหลายๆ คนรวมทั้งนักการเมืองที่เรามองเห็นกันทั่วไป เมื่อขึ้นสู่ที่
สูงแล้วอยู่ในตำแหน่งไม่ได้นาน ต้องโดนไล่ออกบ้าง ไม่มีคนให้ความร่วมมือบ้าง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
คนพวกนี้ไม่มีคุณความดีพอจะช่วยค้ำชูตำแหน่งนั่นเอง และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรง
เตือนนักการเมืองให้มีทศพิธราชธรรมกัน คุณก็เหมือนกัน ต้องเข้าใจว่าชีวิตคนจะดีหรือไม่ขึ้นกับ

อาณาภาพของความคิดที่ทำ ฐานชีวิตคนไม่เหมือนกัน กรรมของคนก็มากมายไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น สภาพแวดล้อมที่อยู่จึงได้ไม่เหมือนกัน ถ้าชีวิตคุณไม่ได้ตั้งใจสร้างเหตุที่ดี (กรรมดี) ให้
ตัวเองได้ดี คุณก็ไม่มีทางดีในบั้นปลายชีวิตได้หรอกครับ